

Số: /BC-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Báo cáo số 98/BC-HĐND ngày 26/4/2024 của HĐND huyện Tủa Chùa về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Thông báo số 204/TB-MTTQ-BTT ngày 25/6/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Ý kiến kiến nghị của cử tri thị trấn Tủa Chùa

1.1. Cử tri tổ dân phố Tân Phong: *Đề nghị huyện xem xét xử lý rãnh thoát nước tại cống cạnh đất nhà ông Hiền (Nga), hiện tại đang bị ứ đọng nước thải gây mất vệ sinh môi trường và khi trời mưa to nước ngập đường gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.*

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau:

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND thị trấn Tủa Chùa tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung trên, kết quả cụ thể: Rãnh thoát nước hạ lưu cống ngang đường (lý trình Km16+650 đường TL140) trước đây đã thực hiện khơi thông, do là rãnh đất và mưa lớn kéo dài làm đất ở 2 bên thành rãnh lấp kín dẫn đến nước không thoát được và gây ứ đọng như tình trạng cử tri phản ánh.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian chờ đợi đầu tư xây dựng rãnh thoát nước theo quy định (khi có nguồn vốn). UBND huyện giao UBND thị trấn Tủa Chùa quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi làm rãnh thoát nước, đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc khơi thông cống rãnh để thoát nước tạm thời đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông (*thời gian hoàn thành xong trước ngày 20/7/2024*).

1.2. Cử tri tổ dân phố Quyết Tiến: *Đề nghị huyện xem xét xử lý việc nước thải từ rãnh hộp của đường trục A và chợ đêm qua cống tại vị trí cạnh công số 2*

chợ đêm Tòa Chùa đổ ra ngoài cánh đồng, rất mất vệ sinh môi trường; khi mưa to nước và rác thải đổ vào ruộng lúa 2 vụ của dân làm hỏng ruộng và lúa.

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau:

Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Tòa Chùa kiểm tra thực tế nội dung cử tri phản ánh, kết quả như sau: Rãnh thoát nước đường trục A và chợ đêm tại vị trí cạnh công số 2 chợ đêm đã được xây dựng từ lâu để thu nước mặt của hệ thống đường trục A, trục B thị trấn và một phần lượng nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở khu vực xung quanh. Lượng nước mưa và nước thải trên chảy ra tuyến rãnh đất, qua cánh đồng và chảy xuống suối gần cầu Dốc Vàng (chiều dài khoảng 800m), tuy nhiên do là rãnh đất, dùng lâu năm nên phần cuối rãnh rất hẹp, mưa lớn kéo dài với lưu lượng lớn nên rãnh không thoát kịp đã tràn ra ngoài rãnh, làm ảnh hưởng đến ruộng lúa của người dân và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Để khắc phục tình trạng trên thì cần phải đầu tư xây dựng rãnh hộp thay thế cho rãnh đất. Hạng mục này đã được bố trí trong quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm thị trấn Tòa Chùa, tuy nhiên do nguồn lực của huyện còn hạn chế nên đến thời điểm hiện tại chưa triển khai được.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND thị trấn Tòa Chùa tổ chức kiểm tra, rà soát cụ thể và đề xuất đưa danh mục rãnh thoát nước nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để huyện tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

1.3. Cử tri tổ dân phố Tân Phong: *Đề nghị Điện lực Tòa Chùa chuyển 12 cột điện (từ nhà ông Muôn (Hàng) đến nhà ông Lò Văn Tươi) đang ở phía sau nhà ở của các hộ gia đình ra phía đằng trước giáp đường giao thông.*

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển nội dung kiến nghị của cử tri đến Điện lực Tòa Chùa để được xem xét, giải quyết. Ngày 01/7/2024, Điện lực Tòa Chùa đã có Công văn số 648/BC-ĐLTC về việc báo cáo trả lời ý kiến cử tri. Theo đó, Điện lực Tòa Chùa đã chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Tòa Chùa tổ chức kiểm tra, khảo sát để di chuyển đường điện hạ thế 0,4kV từ vị trí cột 2.40 đến 2.51 thuộc TBA Huổi Hém 1 do Điện lực Tòa Chùa quản lý ra khỏi khu vực đất ở của người dân. Điện lực Tòa Chùa đã thực hiện đề xuất với Công ty Điện lực Điện Biên xem xét, phê duyệt phương án đầu tư trong thời gian sớm nhất. Khi được phê duyệt phương án đầu tư, UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Tòa Chùa tuyên truyền, vận động người dân bố trí mặt bằng để triển khai thực hiện.

2. Ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tả Phìn

2.1. *Hiện nay, trên địa bàn xã số công dân trong độ tuổi quy định chưa có giấy phép lái xe máy còn rất nhiều. Do đó, đề nghị UBND huyện có ý kiến với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở tăng thêm số đợt thi giấy phép.*

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ

quan, đơn vị liên quan đề xuất, kiến nghị với Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần vận tải ô tô tỉnh Điện Biên tổ chức mở lớp đào tạo lái xe cơ giới đường bộ mô tô hạng A1 trong 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần vận tải ô tô tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-ĐT ngày 26/4/2024 đào tạo lái xe cơ giới hạng A1, kỳ 6 tháng cuối năm 2024 “*Khoá 575, dự kiến ngày khai giảng 07/12/2024, thi sát hạch ngày 14, 15/12/2024*”. Khi có lịch cụ thể sẽ thông báo đến các UBND xã, thị trấn để triển khai tới các tổ dân phố, thôn, bản, người dân có nhu cầu học và thi sát hạch lái xe máy.

2.2. Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa và giao cho UBND huyện Tủa Chùa quản lý theo quy hoạch. Hiện tại, quỹ đất xây dựng trụ sở Công an xã Tả Phìn đang gặp khó khăn. Do đó, đề nghị UBND huyện Tủa Chùa xem xét, giao lại diện tích đất trên cho UBND xã để lấy quỹ đất xây dựng trụ sở công an xã”.

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa và giao cho UBND huyện Tủa Chùa quản lý theo quy hoạch. Theo đó, tại Điều 3 của Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên có giao: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa, Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể ranh giới, mốc giới và bàn giao đất trên thực địa. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên chưa tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa cho UBND huyện Tủa Chùa theo đúng nội dung của Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20/9/2022. Do vậy UBND huyện chưa có cơ sở để giao lại hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giao diện tích đất trên để xây dựng trụ sở Công an xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xác định cụ thể ranh giới, mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện để có cơ sở xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giao diện tích đất trên để xây dựng trụ sở Công an xã Tả Phìn theo quy định.

3. Ý kiến kiến nghị của cử tri xã Mường Báng

3.1. Cử tri Vừ A Páo, thôn Từ Ngài 2 và một số hộ gia đình tại thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng: *Trên địa bàn thôn Từ Ngài 1, Từ Ngài 2 có nhiều diện tích rừng cây gỗ tái sinh nhưng hiện nay vẫn chưa được chi trả dịch vụ môi trường rừng, các hộ không biết những diện tích này có nằm trong quy hoạch 3 loại rừng hay không, đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, đo đạc, làm rõ.*

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối

hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Mường Báng kiểm tra, xem xét giải quyết. Qua kiểm tra cho thấy diện tích rừng cây gỗ tái sinh sau nương rẫy, hiện nay được 9 năm (từ năm 2015 đến nay) thuộc tiêu khu 575 khoảnh 4 diện tích 4.000m² hiện tại đã đủ tiêu chí thành rừng theo Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối chiếu với bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt dự án rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì diện tích rừng của ông Vừ A Páo nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng do vậy diện tích rừng này vẫn chưa được chi trả dịch vụ môi trường rừng. UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục rà soát và tham mưu cho cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch để người dân được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

3.2. Cử tri thôn Phai Tông và Tiên Phong: *Đề nghị huyện xem xét, sửa chữa tuyến mương cánh hữu (mương nhánh từ mương cánh tả thuộc Công ty thủy nông quản lý trước kia) tưới tiêu cho cánh đồng Mường Báng hiện đã xuống cấp, hư hỏng rất nhiều đoạn không đảm bảo nước tưới tiêu cho cánh đồng.*

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Ngày 21/5/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 580/UBND-TCKH về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị UBND xã Mường Báng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tổ chức kiểm tra, rà soát cụ thể và đề xuất đưa danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để huyện tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

4. Ý kiến kiến nghị của cử tri xã Xá Nhè

4.1. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí khoan giếng nước cho các hộ gia đình.

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí khoan giếng cho các hộ gia đình, do vậy UBND huyện không có cơ sở để hỗ trợ được nguồn kinh phí trên. Mặt khác, thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tại Chương II, Điều 6, Đối tượng được hưởng chính sách: Cấp lu, bồn, téc, vật dụng chứa nước, vật dụng dẫn nước; tự làm bể chứa nước; tự đào giếng hoặc tạo nguồn nước khác được mức hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/hộ. Căn cứ dự toán được giao (tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tủa Chùa). Đề nghị UBND xã Xá Nhè sử dụng nguồn kinh phí nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN hỗ trợ các hộ gia đình (tại Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện) theo quy định hiện hành.

4.2. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa nhà văn hóa trung tâm xã và các công trình phụ trợ.

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Ngày 21/5/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 580/UBND-TCKH về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị UBND xã Xá Nhè tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ chức kiểm tra, rà soát cụ thể và đề xuất đưa danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để huyện tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

4.3. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí tiếp tục đầu tư thông tuyến đường từ Pàng Dè A sang Khó Chua La chiều dài khoảng 204m.

Nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: Hang động Khó Chua La được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 4252/QĐ-BVHTTDL ngày 09/12/2015. Điểm b, khoản 1, Điều 34 Luật Di sản văn hóa quy định việc trùng tu, tôn tạo, triển khai đầu tư các công trình kiến trúc nằm trong vùng bảo vệ di tích như sau: “*Lập quy hoạch, dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trì trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích. Đối với di tích cấp tỉnh, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh; đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch*”. Theo kết quả kiểm tra xác minh, tuyến đường từ Pàng Dè A sang hang động Khó Chua La chiều dài khoảng 204m xâm phạm vào vùng bảo vệ di tích Hang động Khó Chua La, việc triển khai đầu tư sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích, nên phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch. Việc triển khai thực hiện dự án này phải thực hiện các quy trình rất phức tạp, phải xin ý kiến và được sự chấp thuận của nhiều cấp, nhiều ngành, nên UBND huyện đề nghị UBND xã Xá Nhè cần phải cân nhắc kỹ khi đề xuất đầu tư dự án.

Trên đây là Báo cáo giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tuấn